

การละสิทธิของบริการที่ยืดบ้านและชุมชนเป็นหลักของโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล

การละสิทธิของบริการที่ยืดบ้านและชุมชนเป็นหลักของโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล (HCBS) อนุญาตให้รัฐใช้ทุนของโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลเพื่อมอบบริการแก่ผู้คนที่มีความพิการในบ้านและชุมชนของตน ที่มีเช่นนั้นจะได้รับการดูแลในสถาบัน ศูนย์สำหรับบริการ โครงการสวัสดิการสังคมและโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล (CMS) อนุญาตการละสิทธิของรัฐ บุคคลต้องรับโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลเพื่อเป็นผู้ละสิทธิ การเข้าร่วมในการละสิทธิ HCBS ของโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลเป็นไปตามความสมัครใจ และมีบุคคลนั้นเป็นศูนย์กลาง

เพื่อมีสิทธิในการละสิทธิ HCBS ของโครงการประกันสุขภาพใด ๆ คุณต้อง:

- 1) เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือเป็นบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการยอมรับคุณสมบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐ และมีตัวตนในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย;
- 2) เป็นผู้พักอาศัยของรัฐเนแบรสกา; และ
- 3) กำลังใช้โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล

การละสิทธิแต่ละประเภทมีความต้องการพื้นฐานของการมีสิทธิของแต่ละประเภทเอง บุคคลสามารถละสิทธิหนึ่งประเภทในเวลาเดียวกันเท่านั้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจรับบริการการละสิทธิหนึ่ง ๆ ในขณะที่รอการละสิทธิอื่น ๆ ให้ใช้งานได้สำหรับตน

มีการละสิทธิสองประเภทสำหรับบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญา ผู้ตรงกับระดับบริบาล (NF) ของสถานพยาบาลและต้องการรับบริการและการสนับสนุนในชุมชนของตน:

- การละสิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ (AD): สำหรับคนทุกวัยที่มีความพิการและผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่บ้าน
- การละสิทธิของผู้มีภาวะสมองขาดเลือด (TBI): สำหรับบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีที่มีภาวะสมองขาดเลือด การละสิทธินี้ไม่ได้มีเพื่อการบาดเจ็บทางสมองซึ่งเกิดจากหรือโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เนื้องอก หรือจากสาเหตุที่ไม่ใช่การบาดเจ็บอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคคล TBI ซึ่งอาศัยที่บ้าน

จะมีการละสิทธิสามประเภทสำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาผู้ตรงกับระดับบริบาลของสถานดูแลระยะกลางสำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ICF-IID):

- การละสิทธิสำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบบครอบคลุม (CDD): เสนอบริการสำหรับการมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนตอนกลางวันและการสนับสนุนในสถานที่แบบที่พักรักษา มุ่งเน้นไปที่การสอนทักษะของการใช้ชีวิตด้วยตนเองในบ้านของบุคคล การละสิทธิประเภทนี้สำหรับบุคคลทุกวัย อย่างไรก็ตามใช้บริการช่วงกลางวันได้เมื่อมีอายุ 21 ปี
- การละสิทธิสำหรับผู้ใหญ่ผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบบช่วงกลางวัน (DDAD): เสนอบริการที่มุ่งเน้นไปที่การมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนตอนกลางวันและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านการทำงานหรือการสอนทักษะเพื่อการเข้าทำงานในอนาคต การละสิทธิประเภทนี้สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
- การละสิทธิประเภทการสนับสนุนทางครอบครัว (FSW): คาดว่าการละสิทธิประเภทนี้จะเริ่มต้นใน ค.ศ. 2024 จะเสนอบริการและการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อให้มีชีวิตในครอบครัวของตนเองต่อไป การละสิทธิประเภทนี้สำหรับบุคคลตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 21 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม

- [อ่านดูเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล](#) - สิ่งที่คุณสมควรและผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องรู้
- [ดูข้อมูลการละสิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการ](#) - เอกสารหนึ่งหน้าของบริการการละสิทธิ AD และความต้องการพื้นฐาน
- [ดูข้อมูลการละสิทธิสำหรับผู้มีภาวะสมองขาดเลือด](#) - เอกสารหนึ่งหน้าของบริการการละสิทธิ TBI และความต้องการพื้นฐาน
- [ดูข้อมูลการละสิทธิสำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบบครอบคลุม](#) - เอกสารหนึ่งหน้าของบริการการละสิทธิ CDD และความต้องการพื้นฐาน
- [ดูข้อมูลการละสิทธิสำหรับผู้ใหญ่ผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบบช่วงกลางวัน](#) - เอกสารหนึ่งหน้าของบริการการละสิทธิ DDAD และความต้องการพื้นฐาน
- [ดูข้อมูลการละสิทธิประเภทการสนับสนุนทางครอบครัว \(FSW\) \(ให้บริการในอนาคต\)](#) - คาดว่าจะให้บริการใน ค.ศ. 2024 เอกสารหนึ่งหน้าของบริการการละสิทธิ FSW และความต้องการพื้นฐาน

อ่านทรัพยากรทั้งหมดได้ที่:

<http://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Resources.aspx>

ทรัพยากรมีให้อ่านในภาษาอื่น ๆ แยกทุกเรื่องที่:

<https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Resources-In-Foreign-Languages.aspx>

บริการที่เสนอในการ สละสิทธิ์แต่ละแบบ	AD	CDD	DDAD	FSW*	TBI
ช่วงกลางวันของผู้ใหญ่ มอบกิจกรรมทางสังคม การควบคุมดูแล และการสนับสนุน ไม่มีการสอน		✓	✓		
สุขภาพช่วงกลางวันของผู้ใหญ่ อนุญาตให้กิจกรรมทางสังคมแบบจัด โครงสร้าง การสอน และกิจกรรมทางสุขภาพ	✓				✓
การใช้ชีวิตแบบได้รับการช่วยเหลือ ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้มอบบริการ ในสถานที่ที่กักอาศัย และบริการสนับสนุน	✓				✓
เทคโนโลยีด้านความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์เพื่อเพิ่มทักษะในชีวิตประจำวัน และการอยู่ด้วยตนเองได้	✓	✓	✓	✓	✓
การฝึกฝนผู้ดูแล เป็นการศึกษาสำหรับผู้ดูแลแบบไม่ได้รับค่าตอบแทน				✓	✓
การฟื้นฟูช่วงกลางวันของเด็ก มอบการสอนและการสนับสนุนในบริบทของชุมชนแก่เด็ก ๆ		✓		✓	
งานบ้าน ช่วยงานในครัวเรือนเพื่อที่ผู้ดูแลจะอยู่ในบ้านต่อไป	✓				✓
การมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงกับชุมชน ช่วยบุคคลเพื่อให้เข้าถึงชุมชนของตน		✓	✓	✓	✓
ผู้ดูแลเป็นเพื่อน สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป มอบการกำกับดูแล และการสนับสนุนทางสังคม โดยบริการที่บ้านของบุคคลดังกล่าว และในบริบทของชุมชน	✓				✓
การประเมินเชิงการปรึกษา สำหรับผู้ใหญ่ มอบการประเมินและการแนะนำสำหรับพฤติกรรมที่มีปัญหา		✓	✓		
การสนับสนุนช่วงกลางวัน มอบกิจและการสอนในสถานที่ที่จัดเตรียมให้		✓	✓	✓	
การประเมินการปรับเปลี่ยนทางสิ่งแวดล้อม ระบุการเปลี่ยนแปลงบ้านหรือพาหนะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ	✓	✓	✓	✓	✓
การดูแลพิเศษสำหรับเด็กที่มีความทุพพลภาพ สำหรับวัยรุ่นที่อายุไม่เกิน 17 ปี ซึ่งทำให้ผู้ดูแลปกติของเด็กสามารถทำงานหรือเรียนไปช่วยได้	✓				
การให้คำปรึกษารอบครัวและเพื่อน ๆ มอบการให้คำปรึกษาในเรื่องระบบและทรัพยากรเกี่ยวกับการสำรวจประสบการณ์ชีวิต				✓	
บริการกลับไปอยู่ที่บ้านอีกครั้งหรือการเปลี่ยนผ่าน มอบค่าใช้จ่ายการติดตั้งแบบไม่ใช้เงินให้ประจำ เพื่อให้คุณสามารถย้ายจากสถาบันไปยังบ้านส่วนตัวหรือการอยู่อาศัยแบบได้รับความช่วยเหลือ	✓	✓	✓		
มื้ออาหารจัดส่งถึงบ้าน มอบมื้ออาหารแก่ผู้ดูแลที่บ้านของคุณ	✓				✓
การปรับปรุงบ้านและยานพาหนะ เพื่อปรับปรุงที่พักอาศัยหรือพาหนะหลักของคุณให้ตรงกับความต้องการและความปลอดภัยของคุณ รวมถึงให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ดูแลบ้าน ทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานบ้านและการดูแลบ้าน เพื่อช่วยผู้ดูแลคนที่ผู้ปลูกดีไม่อยู่หรือไม่สามารถจัดการบ้านของครอบครัวตนได้		✓		✓	
สร้างทักษะการอยู่ด้วยตนเอง มอบการสอนปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้แม้มีทักษะที่หายไป มอบการสอนที่บ้านของคุณหรือจัดเป็นกลุ่ม	✓				
การฟื้นฟูในสถานที่แบบที่กักอาศัยแบบในบ้าน มอบการสอนในบ้านของคุณเอง (การใช้ชีวิตด้วยตนเอง) หรือบ้านของครอบครัว (การใช้ชีวิตที่มีครอบครัวสนับสนุน)		✓	✓	✓	
การดูแลส่วนตัว สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือกิจกรรมของการใช้ชีวิตประจำวัน บริการอยู่เป็นเพื่อน และงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	✓				✓
ระบบการสอบสวนฉุกเฉินส่วนตัว (PERS) เป็นอุปกรณ์เพื่อเรียกหาความช่วยเหลือ	✓	✓	✓	✓	✓
ทักษะการประกอบอาชีพ สอนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั่วไปที่จำเป็นในการ ได้งาน		✓	✓		
การฟื้นฟูในสถานที่แบบที่กักอาศัย ในสถานที่ที่กำหนดให้ ซึ่งรวมถึงบ้านพักดูแลแบบต่อเนื่อง การพักในบ้านของครอบครัวอื่นที่รับดูแล และการใช้ชีวิตร่วมกัน		✓			
การพักผ่อน มอบการผ่อนคลายแก่ผู้ดูแลปกติของคุณ	✓	✓	✓	✓	✓
การสนับสนุนการเกี่ยวกับอาชีพแบบกลุ่มเล็ก ในธุรกิจหรือชุมชน ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานและพฤติกรรมสำหรับการเข้าทำงานในอนาคต		✓	✓		
การฟื้นฟูในสถานที่แบบที่กักอาศัยแบบในบ้านที่ดูแลแบบพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งบ้านของตนชั่วคราวเพื่อรับบริการกลาง ซึ่งรวมถึงด้านพฤติกรรมและการแพทย์		✓			
การจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ทำงานด้วยตนเองได้ และแบบแบบมีผู้คอยติดตามช่วยเหลือช่วยคุณให้ยังทำงานที่ติดเทียมอยู่ในงานที่ไม่มีผู้ทุพพลภาพได้		✓	✓		✓
การฟื้นฟูในสถานที่แบบที่กักอาศัยเพื่อการรักษาโรค เป็นบริการแบบรวมเบ็ดเสร็จในสถานที่ของผู้มอบบริการ ซึ่งใช้งานได้ตอนที่คุณเป็นทั้ง DD และความเจ็บป่วยทางจิตแบบรุนแรง		✓			
การขนส่ง มอบการไปส่งยังสถานที่ในชุมชนของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓

